

Tấm gương về sự cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG (LỚP TRƯỞNG LỚP K66 HÀN QUỐC HỌC, TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG HÀ NỘI) LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU VỀ SỰ NHIỆT HUYẾT VÀ NGHIÊM TÚC TRONG HỌC TẬP. KHÔNG CHỈ LÀ SINH VIÊN ƯU TÚ, MAI HƯƠNG CÒN CÓ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI. ĐẶC BIỆT, CÔ ĐÃ XUẤT SẮC ĐẠT DANH HIỆU 'SINH VIÊN 5 TỐT', MỘT DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRÊN HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA MÌNH.

👉 BÌNH MINH

Với Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố, Mai Hương xem đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phấn đấu và sự trưởng thành của mình. Mai Hương chính là tấm gương sáng cho sinh viên về sự cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội.

Quá trình học tập của Mai Hương là một hành trình đầy nỗ lực và kỷ luật, thể hiện qua những thành tích xuất sắc và sự cam kết với việc học tập cũng như phát triển bản thân.

Nỗ lực từ những năm đầu đại học: Ngay từ khi nhập học, Mai Hương đã luôn nghiêm túc và quyết tâm trong việc đạt được thành tích cao. Với vai trò Lớp trưởng K66 Hàn Quốc học, cô không chỉ quản lý công việc



lớp mà còn duy trì sự cân bằng tốt trong học tập.

GPA cao liên tục qua các năm: Năm học 2022 - 2023, Hương đạt GPA ấn tượng 3.78/4.0, một kết quả không dễ dàng đạt được, đặc biệt là trong bối cảnh học tập đầy cạnh tranh. Thành tích này chứng tỏ cô có phương pháp học tập hiệu quả và khả năng duy trì sự tập trung cao.

Với thành tích nổi bật, Mai Hương đã nhận nhiều học bổng lớn như học bổng KF-Samsung và học bổng SJ-Tech, là sự công nhận cho thành tích học tập xuất sắc và sự cam kết không ngừng.

Ngoài ra, cô còn được trao học bổng khuyến khích học tập 2/4 kỳ, cho thấy cô luôn duy trì phong độ học tập vượt trội qua từng học kỳ.

Thành tích trong công tác Đoàn - Hội: Không chỉ tập trung vào học tập, Mai Hương còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và xã hội. Nhờ đó, cô đã được nhận giấy khen của Hiệu trưởng cho sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác lớp, hoạt động Đoàn - Hội và giấy khen của Hội Sinh viên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2022 - 2023.

Quá trình học tập của Mai Hương còn được ghi nhận qua Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trường, cấp ĐHQG Hà Nội và đặc biệt là cấp Thành phố.

Mai Hương đã chứng minh rằng quá trình học tập không chỉ là tích lũy kiến thức mà còn là rèn luyện sự tự giác, kỷ luật và lòng đam mê với việc học. Cô là tấm gương sáng cho sinh viên, truyền cảm hứng để phấn đấu không ngừng trong học tập và cuộc sống.

Chia sẻ về Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố, Mai Hương cho biết: Đây là một danh hiệu hết sức cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn có được, bản thân Hương cũng xem nó là một mục đích để phấn đấu đạt được trong quãng đường đại học của mình.

"Khi nhận được danh hiệu này, mình cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Nó không chỉ là danh hiệu có giá trị trên giấy chứng nhận mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, là bước ghi nhận quan trọng cho quá trình phấn đấu, nguồn động lực lớn để mình nỗ lực hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo", Mai Hương chia sẻ thêm.

